

# สระแก้วร้องถอนป่าสงวน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สวาท เกตุงาม

แม้จะประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้วไปแล้วในพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ คือ วัฒนานครและอรัญประเทศ เนื้อที่กว่า 2 แสนไร่ ตั้งแต่ปี 2558 แต่ในความเป็นจริงยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าสงวน และเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ล่าสุด ต้นล้มป่าที่ผ่านมา **ชิตีพัทธ์ แก่นจันทร์** นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน และ **สุรศักดิ์ รัตนธรรม** อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ ก็ได้ยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ขอให้ยกเลิกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชิตีพัทธ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2558 ข้อ 3 ให้ท้องที่ ต.ท่าข้าม บ้านด่าน ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และ ต.ฝักขะ อ.วัฒนานคร เป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ท้องที่ดังกล่าวถูกประกาศให้ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการวางกรอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ตำบล ผู้พัฒนาในระดับจังหวัดและประเทศ



“แต่พื้นที่ ต.บ้านด่าน บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ทำให้ไม่ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการใช้และพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับราษฎรได้ถือครองสิทธิในเอกสารทำกินตามกฎหมาย”

**ประเด็นสำคัญที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านเน้นย้ำก็คือ การประกาศเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ นั้น ไม่ตรงและไม่ถูกต้องตาม**

**ตำแหน่งจริง ทำให้มีการทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร รวมทั้งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่าไม้แล้ว**

ด้าน **สุรศักดิ์ รัตนธรรม** อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ กล่าวว่า ในโอกาสนี้เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย เทศบาลตำบลบ้านด่าน เทศบาลตำบลป่าไร่ และ อบต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมตดาราชฎาในพื้นที่ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินแก่ราษฎร (โฉนดที่ดิน) และ

ขอให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศข้อห้ามต่างๆ ภายในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว เพื่อให้รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ กล่าวว่า หากมีการยกเลิกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว ซึ่งทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้าน เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

“โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จะผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการนี้จำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว” สุรศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วตั้งแต่ปี 2557-2561 ที่ผ่านมามีทั้งสิ้น 99 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 300 ล้านบาท ■